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Svar

innanríkisráðherra við fyrirspurn Vigdísar Hauksdóttur um verktakasamninga.

Fyrirspurnin hljóðar svo:
Hversu margir eru starfandi á verktakasamningum í ráðuneytinu?

Hjá ráðuneytinu voru tveir starfsmenn á verktakagreiðslum í maímánuði. Annar var
sérfræðingur í framkvæmd kosninga og hefur nú lokið störfum. Hinn er lögfræðingur,
sérfræðingur m.a. í mannréttindamálum og sinnir verkefnum þeim tengdum fyrir ráðuneytið
þegar á þarf að halda.


